



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ป่วยใหม่มีแค่ 19
ตายเพิ่มเวทิมวย**

**เกือบอีกโรคน่ากับผน
ให้ระวัง-ไข้เลือดออก**

ข่าวดีมีมาต่อเนื่อง โฆษก
ศบค.ระบุพบผู้ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 รายใหม่รายวัน
19 ราย ตายเพิ่มอีก 1 ศพ
เป็นลุงชับแท็กซี วัย 50 ปี
มีประวัติทั้งเชียงใหม่
มวยลุมพินี เป็นเบาหวาน
และสูบบุหรี่ โดยป่วยมา
ร่วมเดือน ขณะเดียวกัน
เปิดอาชีพ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ป่วยใหม่

☆ ต่อจากหน้า 1

“รับจ้างทั่วไป-งานฟรีแลนซ์-ค้าขาย” เสียชีวิตเชื้อ
มากสุดด้านสธ.ห่วงมือไม่พบใช้เลือกออกระบาดซ้ำ
ย้าให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจคัดกรองคนใช้
อย่างละเอียด ขณะที่ในต่างแดนหลายชาติทยอยผ่อนปรน
แม้ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนองค์การอนามัยโลก
ต้องเตือน ระวังเชื้อปะทุกลามอีก ส่วนในเมียนมา
มาสายโหด หลังกองกำลังไม่ทราบฝ่ายดักโจมตีร
องค์การอนามัยโลกขณะนำสารตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ในรัฐยะไข่ไปส่งตรวจ ทำให้คนจับตาย
คาที่ บาดเจ็บ 1 ราย

ไทยใกล้มีข่าวดี หลังจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ทำให้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรง
(โควิด-19) ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่
ผ่านมา ในขณะที่หลายชาติทั่วโลกยังคงเผชิญหน้า
กับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสระยะ ที่ทำให้
มีคนป่วยเป็นล้านและเสียชีวิตหลายแสนคน

★ ป่วยใหม่ 19 รายตายเพิ่ม 1

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (สบค.)
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เวลา 11.30 น.
นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โยธิน โยเมก สบค. แถลงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยว่า มีผู้ป
รายใหม่ 19 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,811 ราย หาย
ป่วยเพิ่มเติม 109 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 655 ราย
และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย
โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 48 เป็นชายไทยอายุ 50 ปี

อาชีพขับรถแท็กซี่มีโรคประจำตัวเบาหวาน สุนัขห
มีประวัติขับรถไปส่งผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินี
เริ่มหายใจลำบาก มีไข้ต่ำ ไอในวันที่ 18 มี.ค. และ
เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กทม. รับยากลับไปทานที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้น วัน
ที่ 23 มี.ค. จึงมารักษาตัวอีกครั้ง มีไข้สูง 39.5
ปวกกล้ำเนื้อ มีเสมหะเพิ่มขึ้น ผลตรวจยืนยันเป็น
โควิด-19 อาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตในวันที่
20 เม.ย. ทั้งนี้ความร่วมมือที่ผ่านมามีให้โรงพยาบาล
ต่างๆ มีเตียงว่างมากขึ้น เพียงพอต่อการรับผู้ป่วย
จึงขอให้ร่วมมือกันต่อไป

★ รับจ้างทั่วไปปิดเชื้อมามาก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยใน จ.
สตูล 19 ราย เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานที่กักตัวของ
รัฐทั้งหมด ไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัด จึงต้องขอบคุณ
จ.สตูลที่รับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าไป
ดูแลในพื้นที่ และขอปรับ จ.สตูล ไปอยู่ในจังหวัด
ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย รวมกับ 9 จังหวัดก่อนหน้านี้
นอกจากนี้จังหวัดที่ไม่มีผู้ปวยรายใหม่เพิ่มขึ้นใน
ช่วง 14 วันที่ผ่านมา อีก 1 จังหวัดคือ สุพรรณบุรี
รวมจังหวัดที่ไม่มีผู้ปวยรายใหม่ในรอบ 14 วัน
36 จังหวัด และในขอบ 7 วันที่ผ่านมา มีรายงาน
ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเข้ามาเพียง 11 จังหวัดเท่านั้น
ได้แก่ กทม. นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี
สงขลา กระบี่ นราธิวาส ขอนแก่น ชุมพร ที่ผ่านม
ามีผู้ปวยรายใหม่ในพื้นที่กักตัวของรัฐ 71 ราย
ส่วนอาชีพที่ติดเชื้อมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ 395 ราย ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
308 ราย พนักงานบริษัท โรงงาน 235 ราย พนักงาน
ในสถานบันเทิง 176 ราย นักเรียนนักศึกษา 164
ราย ช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี ดังนั้น ต้องให้ความ
สำคัญกลุ่มนี้เพราะเป็นช่วงอายุที่เป็นพาหะนำเชื้อโร

★ ดูลิงคโปร้เป็นกรณีตัวอย่าง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์
ผู้ป่วยทั่วโลก 2,481,287 ราย เสียชีวิต 170,486
ราย ในทวีปเอเชีย ลิงคโปร้มีผู้ป่วยรายใหม่มาก
ที่สุด 1,426 ราย รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 338 ราย
ฟิลิปปินส์ 200 ราย อินโดนีเซีย 185 ราย หากดู
ข้อมูลในลิ่งคโปร้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
ที่มีอยู่ในประเทศกว่า 8 แสนคนอาศัยอยู่ในหอพัก
ขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่หลักพันคน ใน 43 แห่ง แต่ละ
ห้องอยู่กันแบบแออัด 12-20 คน และพบว่าผู้ป่วย
กลุ่มแรกในลิ่งคโปร้เริ่มจาก 4 คน จากนั้นขยายใหญ่
เป็นพันคนในเวลารวดเร็ว ทำให้ระหว่างวันที่ 30
มี.ค.ถึงวันที่ ลิ่งคโปร้ได้ระดับเป็นต้นๆของกลุ่ม
อาเซียน นำกังวลใจมาก ลิ่งคโปร้จึงล็อกควานหอพัก
ทุกแห่ง ไม่ให้เคลื่อนย้ายระหว่างหอพัก มีคลินิก
สถานพยาบาลเข้าไปดูแล นำแรงงานที่มีผลตรวจ
โควิดเป็นลบไปอยู่ในเรือ มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาดูแล
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ และทุกคนจะได้รับค่าจ้าง
ระหว่างกักตัว เราต้องเรียนรู้จากเขาในการดูแล
แรงงานต่างด้าว โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้สแกน
ดูพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวพักอาศัยว่าเป็นอยู่อย่างไ

จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและความสะอาด
รวมถึงตั้งพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวและอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าวทำหน้าที่คล้ายกับ อสม. ให้ความรู้
ดูแลกันเอง

★ เร่งสอบสวนโรคผู้ป่วยเชียงราย

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุพงศ์
สุขริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโควิดที่จังหวัดเชียงรายเกิดป่วย
ซ้ำหลังรักษาโรคโควิด-19 หายแล้วว่ามีผู้ป่วยรายนี้
รักษาหายแล้วยังอยู่ในช่วง 30 วันที่ให้ดูแลตัวเอง
เหมือนกับกรณีสาวชัยภูมิที่พบป่วยซ้ำแต่คาดการณ์
ว่าเป็นซากเชื้อ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณีต่างกัน
ตรงที่ผู้ป่วยจังหวัดเชียงรายนั้นมีการเอกซเรย์พบว่า
มีภาวะปอดอักเสบ ดังนั้น ขณะที่จังหวัดมีการสอบสวน
โรคอย่างละเอียดอีกครั้งว่าปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเป็น
เพราะโรคโควิด-19 หรือเพราะติดเชื้อแบคทีเรีย
หรือสาเหตุอื่น

★ นำห้วงไข้เลือดออกระบาดซ้ำ

นพ.อนุพงศ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้เห็นว่าจำนวน
ผู้ป่วยเริ่มลดลง แต่ยังวางใจไม่ได้เนื่องจากต้องก
อีกซีกระยะ และต้องใช้มาตรการต่างๆไปก่อน ยัง
ไม่สามารถผ่อนคลายมาตรการลงได้ทั้งหมด หากจะ
คลายต้องพิจารณาเป็นพื้นที่ไป ส่วนข้อกังวลเรื่องการ
เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้
หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และโรคไข้เลือดออกนั้น ขอ
ชี้แจงว่า กรณีโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีวิธีการ
แพร่เชื้อเหมือนกับโควิด-19 ดังนั้น เมื่อเราป้องกัน
โควิด-19 อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ด้วย ทำให้พบผู้ป่วยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2562 แต่กรณีโรคไข้เลือดออก
ถือว่าน่ากังวลอยู่ ดังนั้น การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายตั้งแต่ขณะนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าถามว่า
ใน 1 คน มีโอกาสที่จะป่วยโควิด-19 และไข้เลือดออก
ร่วมด้วยหรือไม่ั้น ก็เป็นไปได้ แต่โอกาสมีน้อย
อย่างไรก็ตาม จากนี้ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจ
คัดกรองคนไข้อย่างละเอียดโดยให้เน้นถึงไข้เลือดออกด้วย

★ กทม.ติดเชื้อเพิ่ม 7 ตายสะสม 20

ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ศาลาว่าการ
กทม. พล.ต.ท.โกสุม พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม.
เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2563 ที่
ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 เม.ย. มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7 คน
ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 1,447 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่าง
การรักษา 207 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ผู้เสียชีวิตสะสม 20 ราย สำหรับผลการดำเนินงานของระบบ BKK COVID-19 กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยคัดกรองให้ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับคำแนะนำ และการรักษาอย่างถูกวิธีและทันที่ซึ่งโดยประชาชนสามารถเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/> ยอดผู้ใช้ใช้งานระบบ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,484 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย 1,493 ราย ได้เก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจแล้ว 972 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสมรวม 8 ราย

★ **จุฬารมมอบรถกอล์ฟให้ รพ.ตร.**

ส่วนที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ ร.๑ พต.ต.ศ.สุเทพ พัชรตระกูล นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจรับมอบรถกอล์ฟจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬามาศ รัตนวารารณ์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช และ ดร.ศรัณย์ กิริติหัตถยากร พร้อมบริษัท ที 999 เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 คัน รถกอล์ฟคันนี้มีลักษณะเป็นตู้ใส มีช่องมือ 2 ช่อง ให้แพทย์หรือพยาบาลที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยในห้อง ใส่มือเข้าไปเพื่อดูแล ทำหัตถการผู้ป่วย อีกทั้งมีระบบสื่อสารผ่านไมค์ลอย พูดคุย ชักถามอาการของผู้ป่วย ที่สำคัญเป็นรถควบคุมบังคับที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะรับอากาศสะอาดเข้าไปด้านในเท่านั้น พต.ต.นพ.สุเทพกล่าวว่า รพ.ตำรวจขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ รัตนวารารณ์ พร้อมคณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบรถกอล์ฟให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นกำลังใจในการทำงานด้วย

★ **วิทย์จุฬาฯพัฒนาเครื่องพ่นยาเชื้อโรค**

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รองผอ.หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ เปิดเผยว่า ตนพร้อม รศ.ดร.วิวัฒน์ วิชวาณิชกาน และทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ VQ20 และ VQ20+HP35 สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อรา โดยเครื่องสามารถพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร นำไปฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล ห้องผู้ป่วย ห้องกักตัวผู้ป่วย ห้องพักรักษาทางการแพทย์ รถเมล์ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ห้องเรียน ห้องนอน ห้องผ่าตัด ห้องออกกำลังกาย/ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องทำงาน เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ชุด PPE และรองเท้า

ที่สำคัญเครื่องพ่นละอองที่มีขายในท้องตลาดนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดราคาเครื่องละประมาณ 200,000 บาท สำหรับเครื่อง VQ20 และเครื่อง VQ20+HP35 ที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยไทย ราคาเครื่องละประมาณ 20,000 บาท ถูกกว่าการนำเข้าถึง 10 เท่า ขณะนี้คณะนักวิจัยได้ติดตั้งเครื่อง VQ20 แล้วที่ฝ่ายวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และติดตั้งเครื่อง VQ20+HP35 ที่แผนกโรคติดเชื้อโควิด-19 อาคารจงกลนี และแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาฯ หน่วยงานภาครัฐ หรือโรงพยาบาลที่สนใจวัดกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ โทร.08-5284-8980

★ **ตม.สงขลา 2 ตร.ติดเชื้อ**

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานว่าพบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย รวมเป็น 89 ราย โดยทั้ง 2 รายเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ประจำอยู่ด่าน ตม.สะเดา รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สงขลานครินทร์ ผู้ติดเชื้อรายที่ 87 รับเชื้อจากการไปเยี่ยมญาติที่ จ.ปัตตานี แล้วมีอาการป่วย ผลตรวจยืนยันเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ส่วนรายที่ 88 ได้รับเชื้อจากผู้ติดเชื้อรายที่ 87 ส่งผลให้มีตำรวจสังกัด กก.ตส.จ.สงขลา เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านถึง 10 นาย เป็น พ.ต.ท. 1 นาย ร.ต.อ. 8 นาย และ ค.ต.อ. 6 นาย รวมทั้งตำรวจ ตม.สะเดาอีก 60 นาย ต้องถูกสั่งตรวจคัดกรองด้วย ขณะเดียวกัน นายณัฐธิ มงคลศรี รอง ผวจ.สงขลา และคณะร่วมปล่อยตัวคนไทย 3 คนที่ถูกกักตัวสังเกตอาการที่สนามบินเมืองหลักภาคใต้ (พรุ้งคาวา) อ.หาดใหญ่ กลับจากร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย หลังกักตัวครบ 14 วัน

★ **“บ๊ิกแดง” คุมเข้มเส้นทางธรรมชาติ**

ขณะเดียวกัน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผ.ทบ. และคณะ ไปตรวจสภาพช่องทางข้ามธรรมชาติหลังชุมชนต้นหมงมะลิ เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลพบุรี โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และคณะให้การต้อนรับ และรายงานผลจับกุมผู้ลักลอบเข้าประเทศช่วงวันที่ 24 มี.ค.-21 เม.ย. รวม 468 คน เนื่องจากแม่ทัพสุโขทัย-ลพบุรี ดันเงินสะกดกต่อการข้ามผ่าน จากนั้นไปดูช่องทางข้ามธรรมชาติ หลังหมู่บ้านศาลาอุมา ต.กาญจนา อ.แฉ่ง ซึ่งอยู่ติดต่อกัน ไม่มีผลจับกุมคนลักลอบเข้าเมือง มีแต่จับกุมของหนีภาษี เนื่องจากแม่ทัพสุโขทัย-ลพบุรี มีความลึกไม่เอื้อต่อการว่ายน้ำข้าม ซึ่ง พล.อ.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กน อภิรัชต์ได้กำชับให้เฝ้าระวัง เมื่อกลุ่มที่ลักลอบ
ได้ เข้าเมืองอาหณิเข้ามาอ.แฉ่งหลังถูกเจ้าหน้าที่ด่าน
วย อ.สุโขทัย-ลก กดคันหนัน

★ เผยคนแห่เข้าด่านสุโขทัย-ลกอื้อ
ด้าน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค
ที่ 4 กล่าวว่ 8 วันที่ผ่านมามีคนไทยที่ทำงานใน
มาเลเซียเดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากได้เสริมกำลัง
มี ฝึาดลล 24 ชั่วโมง บูรณาการกับหน่วยงานที่
อง เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาถูกกฎหมายหรือ
ผิดกฎหมายต้องเข้าสูักระบวนการคัดกรองโรคและ
กักกันตัวไม่ให้หลุดรอดไปได้ ตั้งแต่ 18-20 เม.ย.
มีคนไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามทางด่านพรมแดน
สุโขทัย-ลก 832 คน ถูกกฎหมาย 157 คน และลักลอบ
พ เข้ามา 672 คน (ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น. 21 เม.ย.)
วจ เข้ามา 672 คน (ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น. 21 เม.ย.)
ร. สำหรับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน กองทัพภาคที่ 4 ได้
ร. จัดชุดปฏิบัติการกิจกรพลเรือนพื้นที่สร้างความ
ร เข้าใจและร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนจัดทำ
ล อยังชีพแจกจ่ายแล้วกว่า 10,000 ชุด

★ แรงงานไทยทยอยกลับต่อเนื่อง
ที่ด่านชายแดนท่าเรือตำมึง อ.เมืองสตูล
มี แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย รวม 50 คน เหม
ล เรือประมง 3 ลำเดินทางกลับประเทศจากการสอบถาม
ย แรงงานไทยที่กลับมายอมรับว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
ม โรคโควิด-19 ในมาเลเซีย เริ่มคลี่คลายมีรายงานพบ
ค ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ทำให้แรงงานไทยที่ยังมีงานทำ
ป เริ่มเปลี่ยนใจอาจไม่เดินทางกลับ

★ หมูพร เด็ก 2 ขวบติดเชื้อจากแม่
ขณะที่ นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ศสจ. หมูพร
เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดอยู่ที่ 16 ราย โดยราย
อ. ลำสุดทรมานผลตรวจเมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 เม.ย. เป็น
ค เด็กหญิงวัย 2 ขวบเศษ เป็นลูกผู้ติดเชื้อรายที่ 12
ร. เป็นหญิงอายุ 24 ปี ขณะที่แม่และลูกนอนรักษาตัว
ค อยู่ห้องเดียวกันเมื่อการเป็นปกติ ส่วนเด็กมีอาการ
ค ทางปอดเล็กน้อย สำหรับผู้ติดเชื้อรายที่ 1 รักษาตัว
ค ที่ รพ.หลังสวน จนหายกลับบ้านแล้ว ส่วนผู้ติดเชื้อ
ค รายที่ 2-16 นอนรักษาตัวที่ห้องอายุรกรรมหญิง รพ.
ค หมูพรเขตรอุดมศักดิ์ จากการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่
ค ของโรงพยาบาล ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

★ 100 คนไทยจากญี่ปุ่นมีไข้ 5 คน
ส่วนที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี 2 เที่ยวบินพิเศษนำคนไทยใน
ค ประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับมาเริ่มจากเวลา 15.04 น.
ค สายการบินออลญี่ปุ่นแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH84 นำ
ค 80 คนไทย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายการบินชาวไทย
ค คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา เดินทางจากสนามบิน
ค ฮานาตะ กรุงโตเกียว กลับมาโดยเจ้าหน้าที่ด่าน
ค ควบคุมโรคตรวจพบผู้โดยสารมีไข้ 4 คน จึงนำส่ง
ค ต่อไปยังโรงพยาบาล ส่วนคนที่เหลือถูกพาไปกักตัว
ค ฝึาวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมพลาซ่า
ค ย่านรัชดาจากนั้นเวลา 18.10 น. คนไทยอีกกลุ่ม
ค จำนวน 20 คนเดินทางด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่
ค TG648 มาจากสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียวมาถึงไทย

ด TG648 มาจากสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียวมาถึงไทย
น. เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคตรวจพบมีไข้ 1 คน
น. ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นต้องไปกักตัวฝึาวังการ
น. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เดียวกับกลุ่มแรก

★ กลับจากไทเปอีก 120 คน
อีกด้านหนึ่งเวลา 17.45 น. ที่อาคารผู้โดยสาร
น. ในประเทศสิงคโปร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง สาย
น. การบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD918 ได้นำ
น. คนไทยจากกรุงไทเป จำนวน 120 คนเดินทางกลับไทย
น. ซึ่งทั้งหมดผ่านคัดกรองเรียบร้อยและจะถูกพาไป
น. กักตัวฝึาวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรม
น. พลาซ่า รัชดา เช่นเดียวกัน

★ บินไทยจัดเครื่องรับคนไทยกลับ
วันเดียวกัน นายจักรกฤษณ์ พาราพันธุ์กุล
น. รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการแทน
น. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด
น. (มหาชน) เปิดเผยว่ บริษัทได้จัดเที่ยวบินพิเศษ
น. เข้ามาล่าเพื่อไปรับคนไทยจากออสเตรเลียและ
น. นิวซีแลนด์กลับประเทศ พร้อมนำชาวออสเตรเลียและ
น. นิวซีแลนด์กลับประเทศอีกด้วย โดยจัดเที่ยวบิน
น. ในเส้นทางดังนี้ 1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-
น. ซิดนีย์ เที่ยวบินที่ 25 เม.ย. 2563 เที่ยวบินที่ 27
น. 475 เที่ยวบินที่ 26 เม.ย. 2563 เที่ยวบินที่ 27
น. 476 และ 2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์
น. เที่ยวบินที่ 26 เม.ย. 2563 เที่ยวบินที่ 27 491 เที่ยวบิน
น. กลับวันที่ 27 เม.ย. 2563 เที่ยวบินที่ 27 492

★ WHO เตือนยกเลิกปิดเมือง
สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ยอดผู้
น. ติดเชื้อรวมยังคงพุ่งต่อเมืองอยู่ที่ 2.5 ล้านคนเสียชีวิต
น. มากกว่า 171,000 คนนั้น นายเทคเซาไซผู้อำนวยการ
น. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคแปซิฟิก
น. ตะวันตก ออกแถลงการณ์เตือนรัฐบาลประเทศ
น. ต่างๆว่ การยกเลิกมาตรการปิดเมืองจะต้องทำแบบ
น. ค่อยเป็นค่อยไป มิฉะนั้นอาจทำให้การแพร่ระบาด
น. กลับมาลุกลามอีก จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้อง
น. มีความระมัดระวัง และรักษาสวมหน้ากากให้
น. ความปลอดภัยของประชาชนกับเศรษฐกิจแต่ส่วนตัว
น. เชื่อว่าไม่ใช่เวลาคลายความรัดกุมและต้องมีความ
น. พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต
น. จนกว่าจะมีวัคซีน นอกจากนี้ นางฟาตมา ชาฮิบ
น. โหมยองค์การอนามัยโลก ยังกล่าวด้วยว่ จาก
น. หลักฐานที่มีอยู่ในตอนนี้ พบว่าไวรัสโควิด-19 มี
น. ต้นกำเนิดมาจากสัตว์มีไข้กำเนิดมาจากการตัดต่อ
น. ตัดแปลง หรือผลิตขึ้นมาในห้องแล็บแต่อย่างไร
น. กระนั้นยังไม่แน่ใ่วว่าไวรัสติดต่อมาจากคนได้อย่างไร
น. เบื้องต้นเชื่อว่าต้องมีสัตว์ที่เป็นสื่อกลาง

อบ **★ ผู้ว่ามกษณ์เริ่มทยอยเปิดเมือง**
น. ส่วนสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา จุดศูนย์กลาง
น. การแพร่ระบาดอันดับหนึ่งของโลก ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม
น. เป็นเกือบ 800,000 คนเสียชีวิต 42,518 คน โดยเป็น
น. การเสียชีวิตในวันเดียว 1,433 คน ขณะที่ผู้ว่าการรัฐ
น. ลังคัตพรรัฐบาตริฟิบลักันเริ่มใช้มาตรการเปิดเมือง
น. ลัง ตามคำแนะนำของนายโคเน็ด ทรมปี ประธานาธิบดี
น. สหรัฐฯ. ไม่ว่ารัฐจอร์เจีย ที่ประกาศเปิดร้านท่าม
น. ลานโบว์ลิ่ง โรงมู รัฐเท็กซัส ตั้งเปิดสวนสาธารณะ
น. รัฐเทนเนสซี เตรียมเปิดธุรกิจทั้งหมดในสัปดาห์
น. หน้า ขณะที่นายทรมปี ได้ประกาศว่จะใช้อำนาจ
น. ประธานาธิบดีออกคำสั่งห้ามผู้พยเข้าประเทศเป็น
น. การชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

★ เชื้อแคลิฟอร์เนียติดเชื้อเยอะ
น. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างการเปิดเผย
น. ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย โดย
น. ระบุว่าจากการสำรวจในพื้นที่นครลอสแอนเจลิส รัฐ
น. แคลิฟอร์เนียมีความเป็นไปได้ว่จำนวนผู้ติดเชื้อจริง
น. อาจสูงกว่ายอดที่ทางการประกาศ 40 เท่า เนื่องจาก
น. ทางการตรวจหาเชื้อผู้ที่แสดงอาการป่วยเท่านั้น โดย
น. ยอดผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ 23,800 คน เสียชีวิต
น. 600 คน ส่วนที่รัฐนิวยอร์ก พื้นที่การแพร่ระบาด
น. รุนแรงในสหรัฐฯ ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 252,092 คน
น. ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรับการรักษ 209,278 คน
น. เสียชีวิต 18,929 คน ซึ่งนายแอนดรูว์ คิว ผู้ว่าการ
น. รัฐนิวยอร์ก สั่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อวันละ 3,000
น. คน เพื่อหาผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการป่วย

★ อิตาลีเตรียมแนวทางเปิดเมือง
น. วันเดียวกันนายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรี
น. อิตาลีเปิดเผยว่จะใช้มาตรการเปิดเมืองอย่างช้าๆ
น. ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งรัฐบาลจะเผยแพร่
น. รายละเอียดของแผนการเปิดเมืองให้ทราบภายใน
น. สัปดาห์นี้ หรือมากกว่า ส่วนตัวอยากให้พูดได้
น. เพิ่มกว่าว่เปิดทุกอย่างให้หมด แต่จุดกสจากสถานการณ์
น. จริงแล้ว การพูดเช่นนั้นนั้นจะกลายเป็นขาดความ
น. รับผิดชอบเสียมากกว่า ส่วนส่วนักงานบรรเทาภัยพิบัติ
น. อิตาลี รายงานว่สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น จำนวน
น. ผู้ป่วยรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและในที่พักอาศัย
น. ลดจำนวนลงเหลือ 108,287 คน จากยอดผู้ติดเชื้อ
น. รวม 181,228 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 24,114
น. คนที่เดนมาร์ก ยอดติดเชื้ออยู่ที่ 7,695 คนเสียชีวิต
น. 364 คน รัฐบาลประกาศอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มี
น. ผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 500 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.
น. จนถึง 1 ก.ย.

★ เยอรมนีจึ้นต้องไปรุ่งใส
น. ที่เยอรมนี นางแอนเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี
น. เยอรมนีแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนมีความโปร่งใส
น. มากกว่านี้ในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
น. 19 ส่วน รัฐบาลบาเวเรีย ทางภาคใต้ของเยอรมนี ประกาศ
น. ยกเลิกจัดงานเทศกาลเบียร์ออกโตเบอร์เฟสต์ ระหว่าง
น. เดือน ก.ย.-ต.ค. ถือเป็นกาเรียกคืนเทศกาลครั้งแรก
น. นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ในเยอรมนีอยู่ที่ 147,065 คน เสียชีวิต 4,882 คน ขณะที่ฝรั่งเศสยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 155,383 คน เสียชีวิต 20,265 คน โดยมีกลุ่มวัยรุ่นในย่านชุมชนแออัดได้รวมตัวเป็นวันที่ 2 ประทั่งมาตรการปิดเมือง

★ ผู้ติดเชื้อประหลาดแบบออนไลน์
ที่อังกฤษยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 124,748 ราย เสียชีวิต 16,509 ราย ขณะที่รัฐบาลอังกฤษพิจารณาใช้วิธีประหลาดแทนราษฎรแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ส่วนที่สเปนยอดผู้เสียชีวิตในวันเดียวเพิ่มเป็น 430 คน เทียบกับวันก่อน 399 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 21,282 ราย ติดเชื้อ 204,178 ราย ส่วนที่รัสเซีย รัฐบาลยกเลิกงานสวนสนามครบรอบ 75 ปีฉลองวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 พ.ค. พร้อมสั่งให้ทหารที่ร่วมซ้อมเดินพาเหรดก่อนหน้านี้ ถูกรื้อถอนในกรมกอง หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเพิ่มต่อเนื่อง อยู่ที่ 52,768 ราย เสียชีวิต 456 ราย

★ จีนพบระบาดใหม่ที่सानซี
สำหรับที่จีน ประเทศต้นทางการระบาดของไวรัสขณะนี้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ทางการจีนแถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่ 11 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย ติดเชื้อภายในประเทศอีก 4 ราย มาจากต่างประเทศ ขณะที่จีนมุ่งเน้นยับยั้งการระบาดรอบใหม่ที่มณฑลसानซีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่सानซีแล้ว 21 ราย รวมทั้งผู้ไม่แสดงอาการ 7 ราย ทั้งหมดเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากกรุงมอสโก ในรัสเซีย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่ 82,758 ราย เสียชีวิต 4,632 ราย

★ ญี่ปุ่น-ฮ่องกงจ่อขยายเวลาคูมเข้ม
ส่วนที่ญี่ปุ่น ซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินใน 7 จังหวัด รวมทั้งกรุงโตเกียวและนครโอซากาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อน พบผู้ติดเชื้อรอบใหม่เพิ่มขึ้นรวดเร็วจนถึง 1,185 ราย เสียชีวิตแล้ว 265 ราย นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ เรียกร้องให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้น รัฐบาลยังรอดูสถานการณ์ในช่วงวันหยุด "สัปดาห์ทอง" ระหว่าง 29 เม.ย. ถึง 6 พ.ค. ก่อนตัดสินใจว่าจะขยายเวลาใช้ภาวะฉุกเฉินหรือไม่ ส่วนฮ่องกงประกาศขยายเวลาใช้มาตรการคุมเข้มยับยั้งเชื้อโควิด-19 ต่อไปอีก 14 วัน ไปจนถึง 7 พ.ค. รวมทั้งห้ามผู้คนชุมนุมเกิน 4 คน ปิดธุรกิจต่างๆ เช่น บาร์ ผับ ร้านอาหาร ส่วนร้านอาหารให้เปิดได้แต่ต้องลดความจุของลูกค้าครึ่งหนึ่งให้ตั้งโต๊ะห่างกัน 1.5 เมตรขึ้นไป ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในฮ่องกงอยู่ที่ 1,025 ราย เสียชีวิต 4 ราย

เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**บักตูไม่ผ่อนปรน
ล็อกดาวนั้**

**คนกรุงเริ่มหย่อนยาน
กลับทำงาน-ทำรถติด**

ไม่ผลิผลามผ่อนปรน “ล็อกดาวนั้” ตามแรง
กดดัน “บักตู” ลันต้องคิดอย่างรอบคอบ หนันไวรัส
มรณะ “โควิด-19” เล่นงานตลบหลัง กลับมาแพร์
ระบาด ย้ายิตสถิตี สธ.เป็นหลัก ◆อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ล็อกดาวน์ □ ต่อจากหน้า 1

เผย ไม่พอใจตัวเลขคนละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีเทียบ แจงเคาะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 28 เม.ย. ด้าน สบค. ปลื้ม พบคนไทยติดเชื้อ “โควิด-19” คำสุดในรอบเดือน เหลือ 19 ราย แต่ดับเพิ่ม 1 ศพ ปรับ “สตูล” เป็นจังหวัดไม่มีติดเชื้อ เหตุคนป่วยมาจากนอกหมด เปิด 20 อันดับอาชีพติดไวรัสสมรณะ “ฟรีแลนซ์” นำโด่ง ป่วยสูงสุด 395 ราย พร้อมวอนเอกชนกมาตการการทำงานที่บ้านหลัง กทม. รกเริ่มคิด แจ “คนกรุงเทพฯ” เริ่มทยอยขน ครองแชมป์แหกกฎ “เคอร์ฟิว” แล้ว

○ ไทยป่วยใหม่ลดเหลือ 19 คน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 19 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,811 ราย ใน 68 จังหวัดที่ได้รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 109 รายส่งผลให้มียอดผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้วรวมเป็น 2,108 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 48 รายด้านผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาอยู่มี 655 ราย

○ มีสังเวทียอดเพิ่ม 1 ศพ
กรณีของผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวคือเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งยังควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และสูบบุหรี่ ส่วนประวัติเสี่ยงคือรับ-ส่งผู้โดยสารไปคูมวอยู่ที่สนามมวยคิมพีนิ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ด้วยอาการหายใจลำบาก มีไข้ต่ำ และไอ จึงเข้ารับการรักษาใน รพ.แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ และได้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ด้วยอาการไอสูง ปวดเมื่อยตามตัวหายใจลำบาก และมีเสมหะเพิ่ม แพทย์จึงส่งตรวจหาเชื้อซึ่งผลยืนยันว่าป่วยโรคโควิด-19 จากนั้นอาการค่อย ๆ แย่ลง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 เม.ย.

○ เจอติดโรคกลับจากสหรัฐ
ผู้ติดเชื้อใหม่ทีคนนี้ลดเหลือ 19 ราย ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็ถือว่าดี ส่วนคนที่ยังรับการรักษาอยู่ 655 ราย ถือเป็นเรื่องที่ดี ทำให้เตียงในรพ. วางมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 19 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 10 ราย ผู้ไปสถานที่ชุมชน เช่นห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย พิธีทางศาสนา 1 ราย การค้นหาเชิงรุก 4 ราย ผู้กลับจากต่างประเทศและเข้าอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้กลับจากสหรัฐ สำหรับกรณีผู้ป่วยสะสมนั้นมียอดสูงสุดในกรุงเทพฯ 1,447 ราย ขณะที่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ในกรุงเทพฯ มี 3 ราย

○ โยกสตูลโล้ว. ไม่มีผู้ป่วย
ด้าน จ.สตูล มีผู้ป่วย 19 ราย ซึ่งมาจากในสถานที่กักตัวของรัฐทั้งหมดแต่การติดเชื้อในจังหวัดนี้เป็นศูนย์ จึงทำให้ จ.สตูล ถูกนำไปอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับการรักษาผู้ป่วยเพิ่มเป็น 10 จังหวัด คือ กำแพงเพชร จันทนา ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูล

ก็ตาม ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯและนนทบุรีเริ่มลดลง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ในภาพรวมถือว่าทรงตัว แต่บอกไม่ได้ว่าจะเพิ่มหรือลดลง ขณะที่กรณีผู้ป่วยรายสัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยลดลงทุกปัจจัยเสี่ยง แต่กลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์นี้คือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและผู้ไปสถานที่ชุมชนหรือตลาดนัด เราจึงต้องขอให้รักษาระยะห่างระหว่างกันและต้องใส่หน้ากากผ้า แม้แต่ไปรับของบริจาค ก็ต้องพยายามป้องกันตัวเอง

○ ชักลุ่ม “ฟรีแลนซ์” ป่วยมาก
โฆษก ศบค. กล่าวต่อว่า กองระบาควิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์กลุ่มอาชีพของผู้ป่วยยืนยัน พบว่า 1.รับจ้างทั่วไปหรือผู้ประกอบการอิสระ(ฟรีแลนซ์) มากที่สุด 395 ราย 2.ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 308 ราย 3.พนักงานบริษัทหรือโรงงาน 235 ราย 4.พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย 5.นักเรียนหรือนักศึกษา 164 ราย 6.ข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 140 ราย 7.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 109 ราย 8.พ่อบ้าน แม่บ้าน หรือคนดูแลบ้าน 106 ราย 9.ว่างงาน 69 ราย 10.เกษตรกร 69 ราย 11.นักท่องเที่ยง 55 ราย 12.เด็กเล็ก 34 ราย 13.พนักงานโรงแรม 33 ราย 14.พนักงานขับรถโดยสาร รถตู้หรือรถแท็กซี่ 27 ราย 15.พนักงานให้บริการบนเครื่องบิน 15 ราย 16.มัลฑุเทศก 10 ราย 17.เจ้าหน้าที่สนามบิน 9 ราย 18.พระสงฆ์ สามเณร 6 ราย 19.พนักงานในร้านอาหารหรือสถานบันเทิง 6 ราย และ 20.ผู้นำชุมชนหรือผู้นำศาสนา 2 ราย

○ ทั่วโลกติดโรค 2.48 ล.คน
ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกพบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 2,481,287 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 56,766 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 646,260 ราย เสียชีวิต 170,436 ราย โดยสหรัฐยังมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ

○ 36 จว. ไร้ติดเชื้อโควิดใหม่
จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 14 วันขึ้นไป เพิ่มเป็น 36 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตลนคร เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายกบุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ระยอง ตาก สระแก้ว อุบลราชธานี หนองคาย และสุพรรณบุรี แต่จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ขอนแก่น และชุมพร อย่างไรก็ตาม

จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 14 วันขึ้นไป เพิ่มเป็น 36 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตลนคร เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายกบุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ระยอง ตาก สระแก้ว อุบลราชธานี หนองคาย และสุพรรณบุรี แต่จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ขอนแก่น และชุมพร อย่างไรก็ตาม

จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 14 วันขึ้นไป เพิ่มเป็น 36 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตลนคร เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายกบุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัยหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ระยอง ตาก สระแก้ว อุบลราชธานี หนองคาย และสุพรรณบุรี แต่จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มี 11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ขอนแก่น และชุมพร อย่างไรก็ตาม

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

792,759 ราย ตามด้วยสเปน 200,210 ราย อิตาลี 181,228 ราย ฝรั่งเศส 155,383 ราย เยอรมนี 147,065 ราย ด้านประเทศในเอเชียและอาเซียนนั้นอิหร่านมีผู้ป่วยสะสม 83,505 ราย มากกว่าจีนที่มี 82,758 ราย อินเดีย 18,539 ราย ญี่ปุ่น 11,135 ราย เกาหลีใต้ 10,683 ราย ส่วนในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์ มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 8,014 ราย เพราะมีผู้ป่วยรายใหม่ 1,426 ราย ขณะที่อินโดนีเซีย 6,760 ราย ฟิลิปปินส์ 8,459 ราย และมาเลเซีย 5,425 ราย โดยกรณีของสิงคโปร์ พบว่ามาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสิงคโปร์ที่มีมากกว่า 323,000 คนอาศัยอยู่ในหอพัก 43 แห่ง ซึ่งแต่ละห้องมีผู้อาศัย 12-20 คน โดยเริ่มจากแรงงานชาวบังกลาเทศเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. จากนั้นมีผู้ติดเชื้อในหอพักอีก 4 คนเมื่อวันที่ 31 มี.ค. จนกลายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่ทำให้แพร่ระบาดในเวลารวดเร็ว

กทม.แชมป์แหกเคอร์ฟิว

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่าผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในช่วงเคอร์ฟิวที่กินวันที่ 20 เม.ย.ต่อเนื่องเช้าวันที่ 21 เม.ย. มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคสสถาน 963 ราย เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 33 ราย ซุ่มชุมนุม 65 ราย ลดลงจากคืนก่อน 21 ราย ส่วนจังหวัดที่มีฝ่าฝืนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครราชสีมา ราชบุรี นนทบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดที่ไม่มีการกระทำผิด ได้แก่ สิงห์บุรี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ นครพนม ขณะที่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศวันนี้จะมีคนไทยจากได้หวัน 120 คน และญี่ปุ่น 100 คน โดยคนเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในสถานกักตัวของรัฐทั้งหมด ทั้งนี้ มีข่าวดีเรื่องการจัดสถานที่ในลักษณะของไอซียูความดันลบที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปรับปรุงอาคารอายุ 37 ปีที่สภาพยังใช้งานได้อยู่มาเป็นห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่หนักมากและสามารถอยู่รวมกันได้จำนวนมากแห่งแรกของไทยซึ่งมีระบอบอากาศถ่ายเทดี

วอนเอกชนทำงานที่บ้าน

เมื่อถามว่า วันนี้การจราจรในกรุงเทพฯ เริ่มมาคึกคัก สะท้อนได้หรือไม่ว่าคนเริ่มกลับมาทำงาน ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านแล้วเราจึงเป็น

ต้องขอความร่วมมือให้คนยังทำงานอยู่บ้านอยู่ ไซ้หรือไม่ว นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เขายังอยู่ในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังรณรงค์ให้ลดการเดินทาง วันนี้เรามีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ต่ำกว่า 20 ราย เพราะคนไทยร่วมมือกัน แต่วางใจยังไม่ได้แน่นอนเนื่องจากมีตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ให้เห็น ดังนั้นต้องขอความร่วมมือเอกชนถ้าสามารถส่งพนักงานที่บ้านได้ก็ให้ทำ รัฐยังยืนยันมาตรการนี้อยู่

ลั่นผ่อนปรนไม่ใช่ยกเลิก

เมื่อถามต่อว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นระลอกใหม่ทางไทยจะป้องกันการระบาดระลอกใหม่อย่างไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวมีส่วนช่วยและเป็นผลดีแต่การจะผ่อนปรนหรือยกเลิกต้องเรียนรู้จากประเทศต่างๆ ส่วนประเทศไทย อธิบดีกรมควบคุมโรคได้แจ้งให้ที่ประชุมวงเล็กเข้าใจว่า 1.การผ่อนปรนไม่ใช่ยกเลิก 2.การผ่อนปรนต้องควบคุมไปกับการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งเราใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิว 3.มีจุดจัดการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เป็นหลักการ 3 ข้อ แน่แน่นอนว่าไม่ได้มีการยกเลิก แต่การผ่อนปรนจะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหน เวลาไหนขึ้นอยู่กับสถิติเหมือนที่นายกฯ ระบุไว้ และขอประชาชนว่า เราอยู่ในตัวเลขสองหลักเราต้องช่วยกันต่ำกว่าสิบให้ได้ เราอาจเป็นประเทศแรกของโลกที่ซีลประเทศได้เป็นอย่างดี

ไม่ผลิผลลามผ่อนมาตรการ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมกล่าวถึงการผ่อนปรนมาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าวันนี้แม้สถานการณ์ดีขึ้นสถิติผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับมาหลายวันแล้วแต่ต้องดูต่อเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป อย่าเพิ่งผลิผลลาม ซึ่งหลายคนเรียกร้องให้ปลดปล่อยปลดคืนในเวลาแต่ตนคิดว่าต้องระมัดระวังอย่างที่สุด และฟังข้อมูลด้าน

สาธารณสุขและแพทย์ด้วยรวมถึงมาตรการรองรับเพียงพอแล้วหรือไม่ คนไม่ต้องการให้การตัดสินใจด้วยแรงกดดันหลายอย่าง แต่อยากให้ไปไปตามข้อเท็จจริงถ้าเริ่มหรือปลดเร็วเกินไปสิ่งที่ตามมาหากแพร่ระบาดขึ้นอีกสิ่งที่ทำมาทั้งหมดด้วยระยะเวลาอันสั้นแล้วจะทำอย่างไร เป็นสิ่งที่ตนต้องดูแลเป็นพิเศษ

แจงเกาะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้นจะมีพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 28 เม.ย. แต่อย่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือและสติจากสาธารณสุขเป็นตัวชี้วัดรวมถึงการผ่อนปรนมาตรการวันนี้ถ้าช่วยในการใช้ดุลพินิจเรื่องการขนส่งสินค้าของภาคประชาชนซึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องเรียนก็ไม่สามารถดำเนินการและอาจยังไม่เข้าเงื่อนไขจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลในเรื่องนี้

ไม่พอใจตัวเลขคนละเมิด

“วันนี้ตัวเลขการละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีอยู่มากและยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงขอให้ทุกคนร่วมมือกับรัฐบาล จะเห็นว่าตัวเลขต่าง ๆ ที่มันลดลงไปแล้วไม่ว่าผู้ติดเชื้อรายวันที่ลดลงหรือผู้ที่รักษาหายมากขึ้น เกิดจากพวกเราทุกคนร่วมมือกันไม่ใช่รัฐอย่างเดียว ถ้าประชาชนร่วมมือกันมากมันก็ลดลงได้มากเรื่องการผ่อนปรนก็จะมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นที่สั่งการไป ไม่เคยประกาศว่าจะเลิกวันที่ 1 พ.ค.หรือวันที่อะไรต่าง ๆ ไม่เคยพูด เพราะต้องดูสถิติให้รอบคอบ รวมถึงการผ่อนปรนด้วย” นายกฯ กล่าว

ชมโรงงานผลิตอุปกรณ์แพทย์

ที่บริษัทจตุรรัตน์ เอ็นจีเนียร์ จำกัด เขตบางนา กรุงเทพฯ นายธนารท จรุงเรืองกิจ เกษมอำคณะกั้วหน้า และนายณพล ชัยจรูญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจตุรรัตน์ฯ พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจุดขึ้นตอนการผลิต โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวผลิตขึ้นเพื่อช่วย รพ.รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งมอบแก่ รพ. ที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้ อุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ 2 แบบ คือ 1.เตียงเคลื่อนย้ายผู้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ป่วยแรงดันลบ และ ๒.ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันมี ๓ บริษัทที่ร่วมสนับสนุนในการผลิต ได้แก่ บริษัท จรุงรัตน์ฯ บริษัท ชัมมิท โอโธ บอดี อินคัสตรี จำกัด และ กลุ่มบริษัทโอ.อี.ไอพาร์ท จำกัด เบื้องต้นมี รพ. 12 แห่งทั่วประเทศแสดงความประสงค์ขอรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว แบ่งเป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ 18 ชุด ต้นทุนประมาณ 40,000 บาท และห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน 11 ชุด ต้นทุนประมาณ 600,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ยังรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรค โดยทั้งหมดใช้เวลาแค่ 1 เดือนในการผลิตและพร้อมส่งมอบตลอดในวันที่ 24-26 เม.ย. ไปยัง รพ.ยะลา และ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ส่วน รพ. อื่นจะทยอยส่งมอบในวันที่ 2-3 พ.ค.

○ จราจรกทม.เริ่มติดขัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น จนยอดผู้ติดเชื้อลดลงรายวัน จนล่าสุดเหลือแค่ 19 ราย ก็ทำให้หลายบริษัทของภาคเอกชน เริ่มกลับมาทยอยเปิดทำงานตามปกติ ไม่ได้ให้พนักงานทำงานอยู่บ้านแล้ว ส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพฯ เริ่มติดขัดอย่างเห็นได้ชัดแทบทุกเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางหลักในกรุงเทพฯ ทั้งย่านสุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แจ้งวัฒนะ และบางเขน เป็นต้น

○ 97คนตกค้างญี่ปุ่นถึงไทย

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า วันนี้คนไทย 97 คน ที่ตกค้างในประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบินฮอนดะ นีปปอน แอร์เวย์ส จากท่าอากาศยานฮอนดะ และสายการบินไทย จากท่าอากาศยานนาริตะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 15.30 น.

○ 97คนตกค้างญี่ปุ่นถึงไทย

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า วันนี้คนไทย 97 คน ที่ตกค้างในประเทศญี่ปุ่นเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบินฮอนดะ นีปปอน แอร์เวย์ส จากท่าอากาศยานฮอนดะ และสายการบินไทย จากท่าอากาศยานนาริตะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ และจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย

○ จีน-ไทยบริจาคเวชภัณฑ์

เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า ได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งของบริจาคไปสนับสนุนการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งของบริจาคจากหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนบริษัทเอกชนจีนและไทยที่ประสงค์ที่จะบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานในไทยโดยของบริจาค รวมถึงหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว 19,000 ชิ้น หน้ากาก N95 และ KN95 รวม 11,300 ชิ้น ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว 21,000 คู่ และชุดป้องกันโรคแบบใช้ครั้งเดียว 1,000 ชุด

○ นักธุรกิจได้วันหยุดพิเศษ

นอกจากนี้ เฟซบุ๊กสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ในไต้หวันโพสต์ข้อความว่า นายเจ็ง เหวินชาน ผู้ว่าราชการเมืองเถาหยวน ทำพิธีมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (พีพีอี) สำหรับใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ 15,000 ชุด แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมนักธุรกิจเมืองเถาหยวนร่วมกันสนับสนุน โดยมี นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอ.ใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ชุดพีพีอีดังกล่าวจะถูกส่งให้แก่อายุในเดือน พ.ค. โดยมีแผนกระจายให้แก่ รพ.ในทุกรัฐของไทย

○ ผบ.ทบ.ลงพื้นที่นราธิวาส

ที่ จ.นราธิวาส พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ติดตามสถานการณ์หลังมีแรงงานไทยลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเดินทางไปท่าบ่อดิน บ้านตันหยงมะลิ อ.สุไหงโก-ลก มี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.สมดุล เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินบำรุงขวัญผู้กักตุน รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ให้ทำงานอย่างเข้มแข็ง เน้น

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ย้ำให้กำลังลาดตระเวน 24 ชั่วโมง ป้องกัน การลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายใน สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก

○ ปัดตานีติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

ที่ จ.ปัดตานี สถานการณ์แพร่ระบาดผู้ ป่วยโรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 91 คน โดย พบว่ามีประวัติเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทาง กลับจากมกราคม หรือศูนย์ดวาทะแห่ง ประเทศไทยจ.ยะลา เป็นผู้อาศัยในพื้นที่ หมู่ 6 ด.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ป่วยได้สัมผัสกับครอบครัว และคนในชุมชนจึงได้ปิดหมู่บ้านเพื่อสังเกต อาการทุกคน 14 วัน ส่วนผู้ป่วยนำตัวไปรักษา ที่ รพ.ปัดตานี ส่วนกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมา จากมาเลเซีย 68 คนวันนี้มีพื้นที่ศูนย์คัดกรอง สนามกีฬาปัดตานี เพื่อเฝ้าระวังโรค โดยตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-19 เม.ย. มีคนปัดตานีกลับจาก มาเลเซียแล้ว 1,357 คน พบผู้ติดเชื้อ 5 คน อยู่ ระหว่างสังเกตอาการและรอผลตรวจ 33 คน

○ สงขลา 2 ราย

ที่ จ.สงขลา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 2 คน เป็น ตำรวจ ตม.จว. สงขลา รายแรกพบติดเชื้อเมื่อวันที่ 20 เม.ย. หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่ จ.ปัดตานี และถูก ส่งไปรักษาที่ รพ.สงขลานครินทร์ และรายที่สอง เป็นเพื่อนร่วมงานกันซึ่งพบติดเชื้อในวันนี้ และ ถูกส่งไปรักษาที่ รพ.สงขลานครินทร์แล้วเช่นกัน ที่สำคัญยังมีกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด เป็นทั้งตำรวจและ คนในครอบครัวราว 70 คน ทั้งหมดไปตรวจ ร่างกาย และกักตัวสังเกตอาการ 14 วันแล้ว

○ พิจิตรแห่ซื้อฟ้าทะลายโจร

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ข้อมูลว่า “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพร ของไทยสามารถยับยั้งการเติบโตของไวรัสโค วิด-19 จึงทำให้ประชาชนต่างตื่นตัวหาซื้อฟ้า ทะลายโจรเพื่อรับประทานเป็นภูมิคุ้มกัน โดย ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตเทศบาลเมือง พิจิตรมีประชาชนออกมาเลือกซื้อสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจร ที่ทางร้านวางจำหน่ายให้ลูกค้า ทั้งแบบแคปซูลและแบบผงจนขายดิบขายดี ส่วน นายชาติชาย เข็มศรีพงษ์ นายกองจ. พิจิตร นำเจ้าหน้าที่พร้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ออกทำการรณรงค์ป้องกันโรค เตรียม พร้อมคำสั่งผ่อนปรนในพื้นที่สาธารณะและ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ปลอดภัย โดยนำ รถมอเตอร์ไซด์นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความสะอาด ในสถานที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย

○ ผวาห่มดับหัวฉีดโควิด

ที่ จ.ชัยภูมิ ร.ต.ท.โตวิทย์ แก้วระนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส เปิดเผยว่าเมื่อ กลางเดือนที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ไปตรวจสอบ กรณี หนุมก่อสร้างเสียชีวิตอยู่ในพงป่าหญ้า หนุมบ้านแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ 5 บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส และต้องสงสัยว่าจะป่วย ติดเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทางการ แพทย์ชุดคัดกรองโรค รพ.จัตุรัส ใส่ชุดป้องกัน ส่วนบุคคลสวมหน้ากากสูดกรอง เบื้องต้น ผู้เสียชีวิต อายุ 43 ปี ใบหน้าเขียวคล้ำ ไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย สอบถาม ญาติเล่าว่าผู้เสียชีวิตไปรับจ้างก่อสร้างในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และหนีกลับมา บ้านเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ญาติ ๆ แจง ให้ผู้นำหมู่บ้านทราบและให้ทำการกักตัวอยู่ที่ บ้านพักแต่ผู้เสียชีวิตไม่เชื่อฟัง ชอบออกมากิน เหล้ากับเพื่อน กระทั่งมาพบว่าเสียชีวิต จากนั้น จะนำสารคดีหลังจากร่างกายไปตรวจเพื่อพิสูจน์ ว่า ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ต่อไป

○ เลิกล็อกดาวน์ต้องยึดหยุ่น

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก สำนักข่าวต่าง ประเทศ รายงานว่า นพ.ทาเคชิ คาไซ ผอ. องค์การอนามัยโลก ประจําภูมิภาคแปซิฟิก ตะวันตก กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลหลายประเทศ กำลังพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ที่ บังคับใช้มาแล้วระยะหนึ่ง และมีความเข้มงวด มากน้อยแต่แตกต่างกันไปนั้น การยกเลิกควรร ใช้วิธียืดหยุ่นอย่างเป็นระบบ และค่อยเป็นไป ค่อยไป ควบคู่กับการเฝ้าระวังโรคในระดับสูง ต่อไป トラบาคีที่เชื้อไวรัสยังกวางเวียนอยู่.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ไม่ผลีผลามปลดล็อก
‘บิกตู’ ยังชังใจ
กลัวสิ่งที่ทำมาสูญเปล่า
จ่อเคาะต่อ‘พรก.’ 28 เม.ย.
หลังฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย
ไทยติดเชื่อแค่ 19-ดับอีก 1**

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย ตาย
อีก 1 เป็นรายที่ 48 อาชีพขับแท็กซี่อายุ 50 ปี
มีโรคประจำตัว เหลือรักษาตัวในรพ. 655 คน ป่วย
สะสม 2,811 หายแล้ว 2,108 “ศบค.” เผยรพ. เริ่มติด
คนเริ่มเบาใจ แต่วางใจไม่ได้ ยันทำงานที่บ้านยังจำเป็น
ไม่เลิกล็อกดาวน์

ต่อ : บิกตู - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

บิกตู

แก้ผ่อนปรน ดัดลึงใจปลดล็อกหรือไม่ขึ้นกับ พกติกรรมประช.เป็นสำคัญ วอนช่วยเหลือคน ติดเชื้อให้คำลึงต่อเนื่อง 14 วัน นายกสลับไม่ เคยพูดขกเลิกพ.ร.ก. 1 พ.ค. รอเกาะ 28 เม.ย. ดูจากสถิติข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นสำคัญ เรง ธิบทำผลลึงลวมดัดลึงใจท่ามกลางความกดดัน ลึงที่ท่ามาทั้งหมดลึงญเปล่า เผยจดหมายน้อย ถึงเจ้าลึงทำตรงไปตรงมา ชันขอฟ้งความเห็น ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือขอบริจการเงิน ด้าน ภาคธุรกิจจางรับ พร้อมหารือบิกตู ชันชมเป็น ความชางญลลลล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ทำเนียบ รัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา-19 พร้อมความคืบหน้าการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาด

ตาย1ติดเชื้อเพิ่ม19หาย 2.1พันราย
โดยนพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 48 ราย รักษาหายสะสม 2,108 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 655 ราย และพบผู้ป่วย ชันยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มใหม่ 19 ราย ใน 68 จังหวัด มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,811 ราย กรมควบคุมโรคจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีอัตรา ป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 1,602 ราย ภาคกลาง 356 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 ราย ภาคใต้ 583 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี เฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 48 เป็นชาย ไทยอายุ 50 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำ ตัวคือ โรคเบาหวานชนิดควบคุมระดับน้ำตาล ได้ไม่ดี พร้อมมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ มีประวัติ เสียคือ การรับ-ส่ง ผู้โดยสารไปชมมวยที่สนาม มวยลุมพินี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม เริ่มป่วยด้วย อาการหายใจลำบาก มีไข้ต่ำ ร่วมกับอาการไอ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน กรุงเทพมหานคร(กทม.) แพทย์จึงส่งจ่ายยาให้ กลับไปรับประทานเองที่บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม จึงเข้ารับการรักษาอีก ครั้งหนึ่ง ด้วยอาการไอสูง 39.5 เซลเซียส ร่วม กับอาการปวดเมื่อยตามตัว หายใจลำบากและมี เสมหะเพิ่มขึ้น แพทย์จึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด- 19 และผลตรวจชันยันติดเชื้อ จากนั้นอาการเริ่ม แย่ลงและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 เมษายน

แจ้งพื้นที่สี่ทั่วปท.ป่วยโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า หากแบ่ง จังหวัดตามสี่ 5 สี่ทั่วประเทศไทย พบว่า 1.พื้นที่สีแดง จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 7 วัน ที่ผ่านมามี 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ขอนแก่น และสุรินทร์ 2.พื้นที่ สีส้ม จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 7-14 วัน มี 21 จังหวัด 3.พื้นที่สีเหลือง จังหวัดที่มี รายงานผู้ป่วยช่วง 14-28 วันที่ผ่านมา มี 30 จังหวัด 4.พื้นที่สีเขียวอ่อน จังหวัดที่ไม่มี รายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มี 6 จังหวัด และ 5.พื้นที่สีเขียวเข้ม จังหวัดที่ ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนมี 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูลไม่มีผู้ป่วย ในจังหวัด แต่มีผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างกักกัน ในพื้นที่ที่รัฐบาล (State Quarantine)

36จว.ปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

ล่าสุด จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย ช่วง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน มี 36 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ภาพลึงธุ์ จันทบุรี เชียงราย ตาก นครนายก บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างางเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สระแก้ว อุบลราชธานี และสุพรรณบุรี

เปิด20อาชีพป่วยโควิดมากที่สุด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า กองระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้วิเคราะห์ สถานการณ์ผู้ป่วยชันยัน ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย โดยจำแนก กลุ่มอาชีพ 20 ลำดับ พบว่า 1.อาชีพ รับจ้างทั่วไป/ฟรีแลนซ์ พบผู้ป่วย 395 ราย 2.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พบผู้ป่วย 308 ราย 3.พนักงานบริษัท/โรงงาน พบผู้ป่วย 235 ราย 4.พนักงานสถานบันเทิง พบผู้ป่วย 175 ราย 5.นักเรียน/นักศึกษา พบผู้ป่วย 164 ราย 6.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พบ ผู้ป่วย 140 ราย 7.บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข พบผู้ป่วย 109 ราย 8.พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ดูแลบ้าน พบผู้ป่วย 106 ราย 9.ว่างงาน พบผู้ป่วย 69 ราย

10.เกษตรกร พบผู้ป่วย 69 ราย 11.นักท่องเที่ยว พบผู้ป่วย 55 ราย 12.เด็กเล็ก ในปกครอง พบผู้ป่วย 34 ราย 13.พนักงาน โรงแรม พบผู้ป่วย 33 ราย 14.พนักงานขับ รถโดยสาร/รถตู้/แท็กซี่ พบผู้ป่วย 27 ราย 15.เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน พบผู้ป่วย 15 ราย 16.มัคคุเทศก์/ไกด์ทัวร์ พบผู้ป่วย 10 ราย 17.เจ้าหน้าที่ พบผู้ป่วย 9 ราย 18.พระสงฆ์/ สามเณร พบผู้ป่วย 6 ราย 19.พนักงาน ร้านอาหาร/สถานบันเทิง พบผู้ป่วย 6 ราย และ 20.ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา พบผู้ป่วย 2 ราย

ห่วง5อาชีพอายุ20-29พาหะชั้นดี

ทั้งนี้ จะพบว่ากลุ่มผู้ป่วย 5 ลำดับ แรก เป็นกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 20-29 ปี เป็น วิทยทำงานและกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ได้ดี นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยชันยันตามปัจจัย เสียจ จำนวนกรายสัปดาห์ พบกลุ่มผู้ป่วยสัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วยชันยันก่อนหน้านี้ สะสม 947 ราย กลุ่มอาชีพเสี่ยง สะสม 211 ราย กลุ่ม ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ ระหว่างกักตัว สะสม 71 ราย และกลุ่มผู้ไปสถานที่ชุมชนเช่น ตลาดนัดสะสม 60 ราย ดังนั้น ประเทศไทย ยังต้องคงมาตรการป้องกันตัวเอง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออก
จากบ้าน และขณะนี้มาตรการดูแลผู้เดินทางกลับ
จากต่างประเทศเต็มที่ 100% โดยต้องอยู่ใน
สถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ทุกคน

ย้ำคนเข้าระบบกักตัวไม่ใช่คนป่วย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงข้อกังวลกรณี
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศถูกกักตัวครบ
14 วันแล้ว จะมีโอกาสแพร่เชื้อภายหลังจาก
ออกจากสถานที่กักตัวหรือไม่ โฆษกศบค.
กล่าวว่า ผู้ที่กักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตปกติได้ เพราะก่อนเดินทางมาถูก
คัดกรองแล้ว และยังเข้าระบบเฝ้าระวังอีก 14 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติ ต้อง
ปฏิบัติเหมือนคนทั่วไปคือ ใส่หน้ากากผ้าอย่าง
เคร่งครัด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและการสังสรรค์

ไม่ยกเลิกล็อกดาวน์แต่ผ่อนปรน

โฆษกศบค.ยังกล่าวอีกว่า เมื่อเข้าคน
ออกจากบ้าน พบว่า รถติด อาจเป็นเพราะหลาย
คนเข้าใจ แต่ต้องบอกว่าช่วงว่างใจไม่ได้ หากยัง
ขอได้ ยืนยันว่าการทำงานที่บ้านยังเป็นความ
จำเป็น ส่วนข้อกังวลเรื่องการคิดเชื้อระลอกใหม่
ซึ่งพบในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
รัฐกำลังศึกษาท่าทีจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐ
ที่เกิดการประท้วง เพื่อเรียกร้องให้ผ่อนปรน แต่
พบตัวเลขผู้ป่วยกลับพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ประเทศ
สเปนจะเลื่อนการล็อกดาวน์ออกไปเช่นเดียวกับ
นิวซีแลนด์

ขอเร่งช่วยเหลือคดีข้อหา 14 วัน

“ส่วนของไทยคุยกันว่าคงจะไม่ใช้
คำว่ายกเลิกมาตรการ แต่จะเป็นการผ่อนปรน
มากกว่า ขึ้นอยู่กับตัวเลขของแต่ละจังหวัด
เหมือนหลักพุทธศาสนา เรื่องทำกรรมดี ย่อม
ได้ผลดี วันนี้อายกยว่าชีวิตต้องอยู่ให้ได้ก่อน
แล้วค่อยต่อไปที่เศรษฐกิจและสังคม ต้องทำตัวเลข
ต่ำ 10 ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน
แล้วจะได้เห็นหน้าเห็นหลังสถานการณ์ว่าเป็น
อย่างไร เราอาจเป็นประเทศแรกของโลกที่ล็อก
ประเทศได้เป็นอย่างดี ถ้าตัวเลขต่ำลง เราก็ต้องมี
พฤติกรรมแบบใหม่ที่เป็นปกติคือ สวมหน้ากาก
อนามัยหรือเปอร์ดิสัน” โฆษกศบค.กล่าว และ
ย้ำว่า ประชาชนจังหวัดไหนต้องการอิสระเสรี ขึ้น
อยู่กับความร่วมมือของท่าน ถ้าร่วมมือดีก็จะ
ทำให้พื้นที่ทำอะไรต่างๆ ได้มากขึ้น และใน
ระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลไทย และศบค.คงจะได้
มีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล สถิติ และจากที่นัก
วิชาการ ภาครัฐกิจ ช่วยกันคิดและหาทางออก

ถกยึดอายุพรก.ลูกเงิน 28 เม.ย.

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการพิจารณาประกาศ
ใช้พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ว่า จะหารือกันวันที่ 28 เมษายน ต้องดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดยการพิจารณานั้น
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน สถิติต่างๆ
ด้านการสาธารณสุขจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งเหล่านี้ ใน
เรื่องการผ่อนปรนมาตรการวันนี้ให้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเรื่องการขนส่งสินค้าของภาคประชาชน
ซึ่งที่ร้องเรียนมาบางทีก็ไม่สามารถดำเนินการได้
คนให้กระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานความ
มั่นคงดูแลเรื่องนี้ และดูแลประชาชนในส่วนนี้
ด้วยจริงๆ แล้วมีข้อผ่อนปรนอยู่แล้ว แต่อาจ
ยังไม่เข้าใจกัน ดังนั้น เรื่องการขนส่งสินค้าของ
ประชาชนขอให้หน่วยงานในพื้นที่ได้พิจารณา
ด้วย รวมถึงการละเมิดพ.ร.บ.ฉุกเฉินยังมีอยู่
จำนวนมาก ยังไม่นำพ้อใจ ขอให้ทุกคนร่วมมือ
กับรัฐบาล หากประชาชนร่วมมือกันมากก็จะลด
ลงได้มาก เรื่องการผ่อนปรนก็จะมากขึ้นในอนาคต

ยันไม่เคยพูดปลดล็อก 1 พ.ค.

“ผมยังไม่ได้ประกาศว่าจะเลิกวันที่
1 พฤษภาคม ไม่เคยพูดตรงนี้ ผมบอกแล้ว
ว่าต้องดูสถิติให้รอบคอบ การผ่อนปรนอะไร
ผู้ประกอบการต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมา
ให้รัฐบาลว่าจะทำอะไรได้บ้าง เช่น เตรียม
สถานที่ เจ้าหน้าที่ที่ต้องปลอดภัย ตรวจสอบให้
รัดกุม มีมาตรการเว้นระยะห่าง กำหนดจำนวนคน
การกั้นพื้นที่ มันต้องทยอยเปิดเป็นบางส่วน
ระยะต่อไปตนยังไม่บอกว่าจะมาเมื่อไหร่ ท่าน
เตรียมความพร้อมของท่าน และเสนอมาให้
ทราบในส่วนที่ต้องการให้เปิด แต่บางอย่าง
เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่เหมาะสมก็ไม่ได้เปิด”

นายกฯ กล่าว

หวังผ่อนปรนเร็วที่ทำมาสู่สุขภาพ

และว่า คนทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อน
แต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นคือ สุขภาพ ถ้ามี
การบาดเจ็บ สูญเสีย สัมคายนั่นมากกว่านี้แล้ว
จะทำอย่างไร สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดถ้าทำอะไร
เร็วเกินไป ตัดสินใจด้วยแรงกดดันสูง โดยที่
ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่ทำให้ประชาชนวิตกกังวล
หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมา สิ่งที่เรา
ทำมาทั้งหมดจะสูญเสีย เป็นศูนย์ทันที และจะ
เรียกกลับมาไม่ได้ ต้องรอปัจจัยสาธารณสุข
เป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกฯต้องตรวจสอบ
ให้ชัดเจน จึงจะมีมาตรการดังกล่าวมาได้ขอให้
รับทราบด้วย

แก้ฟุ้งความเห็น-ปิดแลกเปลี่ยน

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีทำ
จดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีของเมืองไทย
ว่าเป็นการทำงาน เพียงต้องการระดมความคิด
เห็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อรับทราบ
การดำเนินการอะไรบ้างในการช่วยเหลือบุคลากร
ในองค์กรของแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือ
มาตรการรัฐบาลที่ออกไปแล้วให้เกิดพื้นที่กว้าง
ขวางขึ้นในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ไม่ได้
หมายความว่ารัฐบาลจะไปกู้หรือยืมเงิน รัฐบาล
มีเงินอยู่แล้ว ในส่วนนี้เป็นเรื่องของพวกท่านที่
จะดูแลประชาชน และสิ่งที่ทั้ง 20 มหาเศรษฐีทำ
อยู่ที่ขอบเขต การส่งจดหมายทำอย่างเปิดเผย
ยืนยันอีกครั้ง ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ
ขอบเขตล่วงหน้าสำหรับทุกอย่าง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สหรัฐฯ สกัดเข้ม ห้ามต่างชาติเข้าปท.เด็ดขาด

ยับยั้งโควิดระบอบหนัก ตรึงเคอร์ฟิว 24 ชม. 4 วัน

ผู้นำสหรัฐฯ เตรียมลงนามคำสั่งพิเศษ ระบุการเข้าเมืองของชาวต่างชาติทั้งหมด ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นการรักษางานให้กับชาวอเมริกัน ด้านตรึงประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 วัน พร้อมสั่งห้ามผู้มีอายุเกิน 65 ปี และคนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ออกนอกบ้าน ขณะที่ยูเอ็นเรียกร้องให้ทั่วโลก

▶▶▶ ต่อ : สหรัฐ - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

สหรัฐ

เร่งพัฒนาวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ สหรัฐอเมริกา ได้แจ้งผ่านทวีตเตอร์เมื่อค่ำวันจันทร์ ที่ผ่านมานี้ ตามเวลาท้องถิ่น ว่า ตนจะลงนามในคำสั่งพิเศษประธานาธิบดี ส่งรับการเข้าเมืองชั่วคราวของชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศสหรัฐ ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ผู้มาสหรัฐ กล่าวถึงเหตุผลที่เตรียมออกคำสั่งพิเศษประธานาธิบดีรับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติว่า สหรัฐกำลังต่อสู้กับ “ศัตรูที่มองไม่เห็น” ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวอเมริกันและเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับ ความจำเป็นที่รัฐบาลสหรัฐ ต้องรักษายานให้กับพลเมืองชาวอเมริกัน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกอย่างรุนแรง รวมทั้งในสหรัฐ โดยตามรายงานเผยว่าจนถึงขณะนี้ มีชาวอเมริกันต้องตกงานแล้วอย่างน้อย 22 ล้านคน สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ระบุว่า ขณะนี้ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับกระบวนการรับชาวต่างชาติเข้าเมืองสหรัฐ ในครั้งนั้น รวมทั้งระยะเวลาที่จะรับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติว่าเป็นเวลานานเท่าใด หลังจากก่อนหน้านั้น ทรัมป์ได้ออกคำสั่งห้ามชาวยุโรปและชาวจีนเข้าสหรัฐอเมริกาแล้ว

สหรัฐหลายรัฐพร้อมเปิดเมือง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวเลขการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในสหรัฐ ยังคงน่าเป็นห่วง แต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า 50 รัฐของสหรัฐ ได้เริ่มต้นวางแผนผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองแล้ว โดยบางแห่งอาจเริ่มดำเนินการทันทีในปลายสัปดาห์นี้ หลังมีกลุ่มผู้ประท้วงออกมาแสดงความไม่พอใจกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนื่องจากมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกัน ที่แคนซัสซิตี รัฐมิสซูรี กลุ่มผู้ประท้วงราว 100 คน ชุมนุมประท้วงที่ขานใจกลางเมือง แสดงความไม่พอใจมาตรการกักตัวอยู่แต่ในบ้าน กลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่ามาตรการดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ ก่อนหน้านั้น นายไมค์ พาร์สัน ผู้ว่าการรัฐมิสซูรี เคยมีแผนเตรียมอนุญาตให้ธุรกิจห้างร้านเปิดดำเนินการได้เร็วๆ นี้

ตุรกีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม. 4 วัน

ทางด้าน ประธานาธิบดีเรเจป ทายิป ออริโดกัน ของตุรกี ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ใน 31 จังหวัด เป็นเวลา 4 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่

23 เมษายน ไปจนเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีพยายามหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ประสาบอยู่แล้ว แต่จะใช้การประกาศเคอร์ฟิวในช่วงวันหยุดแทน พร้อมมีคำสั่งห้ามผู้ที่อายุเกิน 65 ปี และคนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ออกนอกบ้าน นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนรับตัวชาวตุรกีที่อยู่ในต่างประเทศราว 25,000 คน กลับประเทศก่อนเดือนธันวาคม สำหรับตุรกีมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 90,000 คน และเสียชีวิตกว่า 2,100 คน

ด้าน ยอดผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศส ทะลุ 20,000 คนไปแล้ว ทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ 4 ของโลก ที่มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุระดับ 20,000 คน นอกเหนือจากสหรัฐ อิตาลี และสเปน โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันจันทร์ อยู่ที่ 20,265 คน หลังจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 547 คน ภายในวันเดียว ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 12,513 คน และเสียชีวิตในบ้านพักคนชรา 7,752 คน

จีนเคียดแค้นผู้ติดเชื้อจากรัสเซีย

มณฑลซานซี ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ซึ่งตรวจพบว่ามี 21 ราย ในจำนวนนี้ 7 รายเป็นผู้ไม่แสดงอาการ ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจีนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเที่ยวบินพาณิชย์จากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพื่อจะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องจากขณะนี้จีนยังห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศบินตรงมายังกรุงปักกิ่งโดยตรง ทั้งนี้ แม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ เนื่องจากผู้เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางกลับประเทศและจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่

ฮ่องกงขยายเวลาใช้มาตรการจำกัด

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถิ่นฮ่องกง จะขยายระยะเวลาการจำกัดการจำกัดที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ออกไปอีก 14 วัน เพื่อรักษาความสำเร็จในการรักษาจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ให้มีจำนวนน้อยไว้ต่อไป โดยการขยายระยะเวลาของมาตรการในฮ่องกงออกไปนี้ มีขึ้นในขณะที่หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เยอรมนี และสหรัฐ กำลังค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการโดยฮ่องกงไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

สิงคโปร์ป่วยสะสมกว่า 9 พันคน

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ เมื่อวันอังคาร เป็นการรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง

ล่าสุด ว่าผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่อย่างน้อย 11 คน แต่มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ 1,111 คน เพิ่มสถิติสะสมเป็นอย่างน้อย 9,125 คน และรักษาหายแล้ว 801 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาศัยรวมกันแออัดในหอพักคนงาน และตอนนี้รัฐบาลประกาศให้หอพักลักษณะดังกล่าวอย่างน้อย 19 แห่งเป็นพื้นที่ควบคุมด้านสาธารณสุขแล้ว ขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ยังคงคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

'ยูเอ็น' เรียกร้องทั่วโลกเร่งผลิตวัคซีน

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเจโอ) มีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งการผลิต พัฒนา และการเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 มติของยูเอ็นเจโอ ระบุให้นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ทำงานร่วมกับองค์กรอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เพื่อให้เห็นใจว่าทุกประเทศที่จำเป็น สามารถเข้าถึงการทดสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รวมถึงเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

อนามัยโลกเห็นด้วยคลายล็อกดาวน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ว่า นพ.ทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจําภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก แถลงเมื่อวันอังคาร เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภูมิภาค ว่ารัฐบาลหลายประเทศกำลังพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้มาแล้วนานระยะหนึ่ง และมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่แตกต่างกันไป ว่าควรยกเลิกทั้งหมดในคราวเดียว หรือผ่อนคลายเป็นระยะ โดย WHO เห็นว่า ควรใช้วิธียืดหยุ่นอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังโรคในระดับสูงต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทั่วโลก นับจนถึงเวลา 17.30 น. วันที่ 21 เมษายน 2563 ตามเวลาในประเทศไทย พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวน 2,496,999 ราย เสียชีวิต 171,241 ราย รักษาหายแล้ว 656,051 ราย โดยสหรัฐมีผู้ติดเชื้อ 792,938 ราย เสียชีวิต 42,518 ราย สเปน ติดเชื้อ 204,178 ราย เสียชีวิต 21,282 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 181,228 ราย เสียชีวิต 24,114 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ส่งจม.20ฉบับตั้งสู้โควิด-ไม่เชิญพบ 'ตุ๋' รอโอเคเคียเจ้าสัว

หมอเสรีรัฐม 100 ล. แก้วเลี้ยง
28 เม.ย. ถกยึดพรก. ฉุกเฉิน
'อนุทิน' แย้มพค. คลายกฎ
ป่วยใหม่ 19 - ตายเพิ่ม 1 ราย
สิงคโปร์ขยายปิดเมืองมีย.

ศบค. แดงลดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 19-ดับ 1 ราย ชี 36 จว.
ไม่พบในรอบ 14 วัน เผย 5 อาชีพเสี่ยงติดเชื้อ
'ฟรีแลนซ์-ค้าขาย-พวงบริษัท' 'บิ๊กตุ๋' รอน จม. ถึง
เจ้าสัวแล้ว ยันไม่ขอเงินแลกผลประโยชน์ นัดถก
28 เม.ย. ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ด้าน 'หมอเสรีรัฐ' เทงบ
100 ล้าน แก้วเลี้ยง (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

ไอเดียเจ้าสัว

'บิ๊กตุ๋' ร่อนจม.ถึงเจ้าสัวแล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังตึกบัญชาการ 1 นายฯ ได้หยุดชมไม้ประดับที่ปลูกไว้ในทำเนียบรัฐบาลหลายชนิด พร้อมกับทักทายสื่อมวลชนที่ยืนบันทึกภาพอยู่บริเวณหน้าห้องผู้สื่อข่าว ห่างจากนายฯ ประมาณ 15 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม และเป็นไปตามที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้อุ้มล้อมสัมภาษณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี นายฯ ได้ลงนามและส่งถึงมหาเศรษฐีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการทำความเข้าใจเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีของเมืองไทยไปว่า ก็เป็นการทำงาน ความจริงก็เพื่อรับทราบว่ามีมาตรการอะไรบ้างในการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรของท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ช่างพี่พลายเออร์ ทั้งนี้ เพื่อที่จะช่วยเสริมมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพื้นที่กว้างขวางขึ้นในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไปกู้เงินหรือยืมเงินอะไร รัฐบาลก็มีเงินของรัฐบาลในส่วนนี้เป็นเรื่องของท่านที่จะดูแลประชาชน และสิ่งที่ทั้ง 20 มหาเศรษฐีทำอยู่ก็ต้องขอขอบคุณ ทั้งนี้ได้ทำเป็นการส่งจดหมายอย่างเปิดเผยเพราะในห่วงโซ่ของพวกท่านมีคนอยู่จำนวนมาก ซึ่งรวมความไปถึงประชาชนด้วย

ยันไม่บังคับ- แลกประโยชน์

"ผมก็ทราบดีว่าทุกท่านมีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างดี แต่ก็เพื่อให้สอดคล้องประสานกันในการทำงาน ยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ก็ต้องขอขอบคุณเป็นการล่วงหน้าสำหรับทุกอย่าง เพียงแต่ขอความร่วมมือจากพวกท่านซึ่งทราบว่าทุกคนก็ทำมาหากินพอสมควรแล้ว วันนี้ก็เพียงแต่อยากจะทราบว่าท่านจะทำอะไร

ได้มากกว่านี้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณาของตนเอง สิ่งไม่ใช่เรื่องของการแข่งขัน การบังคับหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ ต้องการระดมความคิดเห็นความร่วมมือต่างๆ จากทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากทั้ง 20 ท่านแล้ว ยินดีหากภาคส่วนอื่นๆ จะมีอะไรที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ผมทราบก็สามารถทำเรื่องมาได้ ทั้งนี้ คงไม่ได้ไปพบด้วยตัวเองทั้ง 20 ท่าน แต่ก็มีรายชื่อมีการประกาศออกมาแล้ว ซึ่งจดหมายเปิดผนึก ก็มีรายละเอียดอยู่แล้วว่าไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอรับรองว่าอย่าไปปิดเบียดกัน"

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินซ้ำขาด 28 เม.ย.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการผ่อนปรนมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า วันนี้แม้สถานการณ์ดีขึ้น สถิติผู้ติดเชื้อลดลงตาม

ลำดับมาหลายวันแล้วแต่ต้องดูต่อ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป อย่าเพิ่งผลิผลามหลายคนเรียกร้องให้ปลดล็อก แต่ก็คิดว่าต้องระมัดระวังอย่างที่สุด และฟังข้อมูลด้านสาธารณสุขและแพทย์ด้วย รวมถึงมาตรการรองรับเพียงพอแล้วหรือไม่ ต้องการให้การตัดสินใจด้วยแรงกดดันหลายอย่าง แต่อยากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถ้าเริ่มหรือปลดเร็วเกินไป สิ่งตามมาหากแพร่ระบาดขึ้นอีกสิ่งที่ทำมาทั้งหมดด้วยระยะเวลาอันสั้นแล้วจะทำอย่างไรเป็นสิ่งที่ตนต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 28 เมษายนว่าจะต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรอย่างที่เป็นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือสถิติต่างๆ และทางด้านการสาธารณสุขจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งเหล่านี้ ในเรื่องการผ่อนปรนมาตรการวันนี้ให้ใช้ดุลพินิจพิจารณา ในเรื่องการขนส่งสินค้าของภาคประชาชน ซึ่งที่มีการร้องเรียนมาบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กับหน่วยงานความมั่นคงดูแลในเรื่องนี้ และดูแลประชาชนในส่วนนี้ด้วยจริงๆ แล้วมีข้อเสนออยู่แต่อาจจะยังไม่ทั่วถึง อาจจะยังไม่เข้ากัน ดังนั้นเรื่องขนส่งสินค้าของประชาชนขอให้หน่วยงานในพื้นที่ได้พิจารณาด้วย

ไม่เคยพูดยกเลิกมาตรการ 1พ.ค.

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องการผ่อนปรนก็จะมากขึ้นในอนาคต ไม่ได้ประกาศว่าจะเลิกวันที่ 1 พฤษภาคมนี้หรือวันที่อะไรต่างๆ ไม่เคยพูดเรื่องนี้ เพราะบอกแล้วว่าต้องดูสถิติต่างๆ ให้มีความรอบคอบ การผ่อนปรนอะไรก็ตามผู้ประกอบการต่างๆ ต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่าทำอะไรได้บ้าง เช่น การเตรียมเรื่องสถานที่ เจ้าหน้าที่จะต้องปลอดภัย มีการตรวจโรคอะไรต่างๆ ตรวจเชื้อให้รัดกุม มีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการกำหนดจำนวนคน การกินพื้นที่ มันต้องทยอยเปิดได้เป็นบางส่วน ในระยะต่อไปแต่ตนยังไม่บอกว่าจะมาเมื่อไหร่ แต่ก็เตรียมความพร้อมและเสนอมาให้ทราบในส่วนที่ต้องการให้เปิด แต่บางอย่างเมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่เหมาะสมก็ไม่เปิด แต่ทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนแต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นคือสุขภาพ ถ้าที่มีการบาดเจ็บ สูญเสีย ล้มตายกันมากกว่านี้แล้วจะทำอย่างไรสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดถ้าทำอะไรเร็วเกินไป มีแรงกดดันสูง สิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะสูญเสียเป็นศูนย์ในทันที

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ย่ำเงินกู้ 1 ล้านล. ต้องรอบคอบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 จำนวนไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วนคือการแก้ด้านสาธารณสุข เยียวยา และฟื้นฟู โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ กรมเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีในส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ และระเบียบการใช้เงินต่างๆ ต่อไปต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างรอบคอบ และจำเป็น โดยให้กระทรวงนำแผนงานและโครงการต่างๆ เข้ากรม. ครบถ้วนในโอกาสต่อไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทันสถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา ตนฟังเสียงรอบด้านจากประชาชนทุกภาคส่วน และมอบให้ส่วนราชการไปพิจารณาให้ถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึง 2 พ.ร.ก.คือ พ.ร.ก.การ

รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2563 เป็นหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของกระแสดมทุนในตลาดตราสารหนี้ จำนวน 4 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย ธปท.มีอำนาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ตนสั่งการได้ให้กระทรวงการคลังหารือกับ ธปท.ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และรับข้อสังเกตจากทุกภาคส่วน รวมถึงจากผู้ประกอบการที่มาประกอบในการทำงานด้วย

ศบค.เผยติดเชื้อ 19 รายดับเพิ่ม 1

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 19 ราย หายป่วยแล้ว 2,108 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,811 ราย มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวใน 68 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 48 ราย โดยผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนั้น เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าไรนักและสูบบุหรี่ ประวัติเสี่ยงคือรับส่งผู้โดยสารไปคูมยวที่สนามมวยลุมพินี เริ่มมีอาการป่วย หายใจลำบาก ไข้ต่ำๆ และไอ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และได้ยารับกลับไปรับประทานที่บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้นและเข้ารับการรักษาอีกครั้งวันที่ 23 มีนาคม มีอาการไข้สูง 39.5 องศา ปวดเมื่อยตามตัว หายใจลำบาก

เสมหะเพิ่มขึ้น จึงได้ส่งตรวจหาเชื้อและผลตรวจออกมายืนยันเป็นเชื้อโควิด-19 จากนั้นอาการค่อยๆ แย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 20 เมษายน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย พบว่า สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 10 ราย และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 8 ราย แบ่งเป็น ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสตัวชาวต่างชาติ ๖ ราย พิธีกรรมทางศาสนา 1 ราย การเดินทางเชิงรุก และตรวจก่อนทำหัตถการหรือก่อนผ่าตัด รวม 4 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้ากักกันตัวตามมาตรการของรัฐ 1 ราย

36จว.ไม่พบติดเชื้อในรอบ 14 วัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับสถิติจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วประเทศ จำนวน รายใน 68 จังหวัด 2,811 ราย พบผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร ราย 1,447 กูแก็ค 193 ราย นนทบุรี 152 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 95 ราย ปัตตานี 79 ราย สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนอง ลิงบุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ จ.สตูล แม้พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 19 ราย แต่ทั้งหมดอยู่ใน State Quarantine ดังนั้น อัตราส่วนของจังหวัดสตูลเป็น 0 ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แม้แต่รายเดียว จึงต้องบวก จ.สตูล ให้เป็นจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ จ.สตูล ที่เสียชีวิตและดูแลประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างดี สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมาพบว่า ระหว่างวันที่ 7-20 เมษายน พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 36 จังหวัด เช่น เชียงราย เพชรบุรี สมุทรสงคราม ยโสธร มุกดาหาร โดย จ.สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี กับจังหวัดอื่นๆ พบว่า ลดน้อยลง แต่ของต่างจังหวัดยังทรงๆ อยู่ ไม่สามารถบอกได้ว่าจะลดหรือเพิ่ม

เดือน 5 กลุ่มเสี่ยง-ทั่วโลก 2.4ล.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่ออีกว่า สำหรับยอดสะสมกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 71 ราย อาชีพเสี่ยงทำงานในสถานที่แออัด 39 ราย ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ตลาดนัด 24 ราย เมื่อวิเคราะห์อาชีพ พบว่า 1.อาชีพรับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ มีรายงานการ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

สธ.สอบสวนโรคหญิงป่วยโควิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่ากรณีผู้ป่วยหญิง จ.ชัยภูมิ ที่มีการรายงานว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 และพบว่าภายหลังได้มีการตรวจด้วย RT-pcr อีกครั้งมีผลตรวจเป็นบวก ขณะเดียวกันมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยในลักษณะนี้เกิดขึ้นที่ จ.เชียงราย สามารถอธิบายได้ว่ามาตรฐานของการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในประเทศไทยของกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง กำหนดว่าผู้ป่วยจะต้องรักษาอาการอยู่ในสถานพยาบาลให้ครบ 14 วัน และหากไม่มีภาวะของอาการปอดอักเสบก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยจะต้องกลับไปดูแลตนเองเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยอีก 14 วัน ซึ่งโดยรวมแล้วจะอยู่ในระยะ 1 เดือนหลัง

จากที่พบอาการป่วย จากรายงานที่ สธ.ได้รับ กรณีที่ 1 เป็นผู้ป่วยใน จ.ชัยภูมิ ผู้ป่วยเคยติดเชื้อโควิด-19 และทำการรักษาตามมาตรฐาน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยจึงเดินทางกลับบ้านที่ จ.ชัยภูมิ เมื่อมีการป่วยครั้งที่ 2 โดยไม่มีอาการไข้ แต่การตรวจ RT-pcr มีผลเป็นบวก จึงยืนยันว่าเป็นซุกไวรัส เนื่องจากการป่วยครั้งใหม่ยังอยู่ในระยะเวลา 1 เดือน ที่พบอาการป่วยครั้งแรก แต่สำหรับกรณีผู้ป่วยใน จ.เชียงราย นับเป็นกรณีที่ 2 ซึ่งผู้ป่วยยังอยู่ในระยะเวลา 1 เดือน ที่พบอาการป่วยครั้งแรก เช่นเดียวกับกรณีที่ 1 แต่ต่างกันคือ ผู้ป่วยรายนี้มีอาการไข้สูง ร่วมกับผลเอกซเรย์พบว่ามีอาการปอดอักเสบ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้นั้นเป็นการป่วยซ้ำในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นการติดเชื้อซ้ำเติมจากแบคทีเรีย